

# QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ BÁO CHÍ ĐẾN NĂM 2025

ĐẢNG HUÂN

## NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY HOẠCH BÁO CHÍ ĐẾN NĂM 2025

### Đối với nhóm báo in và tạp chí:

Quá trình sắp xếp gắn với các giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng, mỗi cơ quan có thể có nhiều ấn phẩm, gồm 1 ấn phẩm chính và có thể có một số ấn phẩm phụ. Các cơ quan báo chí in được giao quyền tự chủ, Nhà nước chỉ tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo in chủ lực, thực hiện cơ chế đặt hàng với một số báo, tạp chí phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Đến năm 2020, mỗi ban đảng Trung ương có không quá 01 tạp chí in, khuyến khích các tạp chí có phiên bản điện tử, chuyển dần từ hình thức tạp chí in sang tạp chí điện tử. Sau năm 2020, trên cơ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm nòng cốt, hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương thành một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện. Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, mỗi cơ quan có 01 cơ quan báo in và 01 cơ quan tạp chí in. Cơ quan thuộc Chính phủ có một tạp chí in. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Ngày 3/4/2019.

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 362/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Nội dung Quy hoạch nhằm mục tiêu sắp xếp lại hệ thống báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) qua đó nâng cao hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, bùong lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của Đảng, Nhà nước, nhất là người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí.

Các bộ, cơ quan ngang bộ có 01 cơ quan báo in và 01 tạp chí in. Báo Quân đội Nhân dân và báo Công an Nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Trường hợp các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp nhận cơ quan báo thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội Trung ương, các doanh nghiệp, đến hết năm 2020 được tối đa 02 cơ quan báo, đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch. Học viện, Viện nghiên cứu, các trường đại học, bệnh viện đủ điều kiện theo quy định có cơ quan tạp chí in khoa học chuyên ngành.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 01 cơ quan báo in thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, 01 tạp chí in thuộc hội văn học - nghệ thuật tỉnh. Riêng Hà Nội và TP.HCM đến hết năm 2020 tối đa có 05 cơ quan báo in, không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo.

Mỗi tổ chức chính trị - xã hội trung ương có 01 cơ quan báo in và 01 cơ quan tạp chí in. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có 01 cơ quan báo in trực thuộc và một số tạp chí của các hội thành viên. Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam có 01 cơ quan báo in và 01 tạp chí in. Mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương có 01 cơ quan tạp chí in. Đến hết năm 2020, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tối đa có 03 cơ quan báo in, đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

### Đối với phát thanh, truyền hình

Hệ thống phát thanh, truyền hình sẽ bao gồm Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN cùng các Đài

Truyền hình kỹ thuật số VTC, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình Công an Nhân dân, Trung tâm Phát thanh - truyền hình Quân đội; Truyền hình Quốc hội.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 01 đài PTTH. Mỗi đài chỉ có 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 01 đài phát thanh, 01 đài truyền hình và mỗi đài có tối đa 02 kênh phát thanh, 02 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Hệ thống phát thanh, truyền hình sẽ đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình. Việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí nhưng không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.

Đối với hệ thống truyền hình trả tiền, số lượng kênh chương trình nước ngoài được phép khai thác nguyên kênh trên hệ thống không vượt quá 30% tổng số kênh khai thác.

### **Đối với tạp chí điện tử và báo điện tử**

Đối với báo điện tử và tạp chí điện tử sắp xếp tương tự như báo, tạp chí in. Cụ thể cơ quan, tổ chức có báo, tạp chí in thì được xuất bản báo, tạp chí điện tử. Về cơ bản các báo điện tử tự cân đối kinh phí hoạt động. Nhà nước có cơ chế hỗ trợ phát triển một số báo điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ có tạp chí điện tử, không có báo điện tử. Đặc biệt tạp chí điện tử chỉ được thể hiện đúng tính chất tạp chí, tránh tình trạng sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử (Tình trạng này đang bị lạm dụng, do chưa có tiêu chí phân biệt rõ ràng).

Đối với Bộ Công an hoàn thành sắp xếp báo của công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành ấn phẩm của Báo Công an Nhân dân trong năm 2020. Các quân khu, quân chủng có 01 cơ quan báo in hoặc 01 cơ quan tạp chí in.

### **Quy hoạch báo chí Cần Thơ**

Thành phố Cần Thơ hiện có 04 cơ quan báo chí là: Đài PTTH TP.Cần Thơ, Báo Cần Thơ, Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Cần Thơ. Trong số cán bộ, phóng viên, nhân viên đang làm việc, có gần 40% được Bộ TTTT cấp Thẻ Nhà báo. Báo Cần Thơ, Đài PTTH TP Cần Thơ, ngoài tiếng Việt còn có chương trình tiếng Khmer phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa - văn nghệ của đồng bào dân tộc). Bên cạnh hệ thống báo chí chính thức, còn có các hoạt động mang tính báo chí như: 09 đài Truyền thanh các quận, huyện; các trang thông tin điện tử tổng hợp; Cổng thông tin điện tử thành phố và 33 Cổng thành phần thuộc các sở, ngành, quận, huyện; các ấn phẩm xuất bản định kỳ là bản tin; ấn phẩm là tài

*Theo thống kê, đến cuối năm 2018, cả nước hiện có hơn 1.100 cơ quan báo chí các loại, trong đó có 857 báo và tạp chí in, 195 báo điện tử và tạp chí điện tử, 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương. Về Nhà báo, có trên 19.000 Nhà báo được cấp Thẻ. Tại Cần Thơ có 60 cơ quan, VPĐD báo chí địa phương và Trung ương chính thức đóng trên địa bàn (chưa kể hơn 15 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác thường xuyên cử phóng viên tác nghiệp tại địa phương).*

liệu không kinh doanh...

Năm 2008 khi xây dựng Quy hoạch phát triển mạng lưới báo in Cần Thơ đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ, thành phố Cần Thơ xác định: Một là, xây dựng và phát triển ngành báo chí in theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; đa dạng các loại hình ấn phẩm (ấn phẩm phụ) có chất lượng cao về hình thức và nội dung, đảm bảo tới năm 2020, có ít nhất từ 1-2 cơ quan báo chí in có tầm cỡ trong khu vực phía Nam và cả nước; đồng thời mở VPĐD của cơ quan báo ra các tỉnh, thành, vùng trọng điểm lớn trong nước. Hai là, hình thành nền công nghiệp báo chí cùng với công nghiệp truyền thông, công nghiệp giải trí và công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành mũi nhọn trong 10 năm tới. Ba là, chú trọng phát triển các tạp chí chuyên ngành, mang tính đặc thù của vùng đồng bằng như môi trường vùng đất ngập nước, nông nghiệp, nông dân, nông thôn ĐBSCL, văn minh vùng sông nước, miệt vườn...

Để cụ thể hóa Đề án của Thủ tướng Chính phủ, Sở TTTT sẽ xây dựng Kế hoạch phát triển và quản lý báo chí Cần Thơ đến năm 2025 với lộ trình và giải pháp cụ thể, trình UBND thành phố ban hành. Việc thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, đối với Cần Thơ cũng sẽ đặt ra nhiều thời cơ, thách thức đan xen. ●